

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Luật người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023

Thực hiện Công văn số 2598/UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Ba Tư về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Luật người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023.

Ủy ban nhân dân xã Ba Thành Báo cáo kết quả thực hiện Luật người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023 cụ thể sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Công tác chỉ đạo điều hành.

Hiện nay trên địa bàn xã Ba Thành có 1 hội người cao tuổi; 04 chi hội và 10 tổ: gồm có 303 hội viên trên tổng số 299 Người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn xã.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, của Hội người cao tuổi, hoạt động của Hội người cao tuổi trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong trào thi đua và chất lượng hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi được quan tâm, mỗi năm trên địa bàn xã đã kết nạp mới từ 15 đến 20 hội viên. Toàn xã có 276 người cao tuổi đang tiếp tục lao động, sản xuất, kinh doanh, có thu nhập, nâng cao đời sống, trong đó có trên 10 người sản xuất kinh doanh giỏi, các hoạt động thăm, hỏi được hội người cao tuổi xã thực hiện tốt, phong trào "tuổi cao, gương sáng" được đẩy mạnh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đẩy mạnh chỉ đạo thành lập mô hình, CLB liên thế hệ "tự giúp nhau" phấn đấu đến năm 2025 có 04/4 chi hội có mô hình câu lạc bộ, bên cạnh đó tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm Chi hội NCT hạnh phúc để nhân rộng ra các thôn, tổ trên địa bàn xã, đồng thời chỉ đạo xây dựng có hiệu quả công tác xây dựng quỹ hội và quỹ chăm sóc phát huy vai trò của NCT.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi.

Ngay từ đầu năm UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, đoàn thể, của địa phương, gia đình, cộng đồng xã hội và người cao tuổi về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã; thu hút sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi; vận động nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cô đơn, ốm đau phải điều trị dài ngày, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" hàng năm trên địa bàn xã diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 31/10 với chủ đề: "Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn".

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về "Tháng hành động vì người cao tuổi", Luật người cao tuổi, Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã;

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chi hội thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi; nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị khuyết tật... trên cơ sở đó vận động các cơ quan, đoàn thể, các gia đình, cá nhân có đủ điều kiện nhận chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, sức khỏe yếu, không tự phục vụ được tại cộng đồng.

Ngoài ra, Kế hoạch còn quy định các nội dung hoạt động khác, đó là: công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của người cao tuổi.

3. Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi

- Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Mỗi gia đình có người cao tuổi thì có trách nhiệm chủ yếu trong việc phụng dưỡng người cao tuổi; các cá nhân có trách nhiệm kính trọng và giúp đỡ người cao tuổi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Trạm y tế xã có trách nhiệm sau đây:

+ Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe;

+ Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi;

+ Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn cho người cao tuổi;

+ Phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

Trạm y tế xã cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú đối với người cao tuổi cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm hỗ trợ việc đưa người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã.

- Chăm sóc người cao tuổi trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, giao thông công cộng.

Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi.

Nhà nước và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch thông qua các biện pháp sau đây:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu, người hướng dẫn để người cao tuổi tham gia học tập, nghiên cứu;

+ Hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, giải trí du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao khác phù hợp với sức khỏe và tâm lý;

+ Hỗ trợ địa điểm, dụng cụ, phương tiện và cơ sở vật chất khác phù hợp với hoạt động của người cao tuổi;

+ Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.

+ Việc xây dựng mới hoặc cải tạo khu chung cư, công trình công cộng khác phải phù hợp với đặc điểm, nhu cầu sử dụng của người cao tuổi.

+ Khi tham gia giao thông công cộng, người cao tuổi được giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện.

Người cao tuổi được giảm giá vé, giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ theo quy định của Chính phủ.

- Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi

Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật người cao tuổi được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây:

+ Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;

+ Cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;

+ Được hưởng bảo hiểm y tế;

+ Cấp thuốc chữa bệnh thông thường;

+ Cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;

+ Mai táng khi chết.

Người cao tuổi thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật người cao tuổi mà có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi.

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao gồm:

- + Cơ sở bảo trợ xã hội;
- + Cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi;
- + Cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi; đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập; hỗ trợ kinh phí cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập nuôi dưỡng người cao tuổi quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật người cao tuổi.

Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng nguồn kinh phí của mình được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Chúc thọ, mừng thọ và tổ chức tang lễ

Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà.

Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúc thọ và tặng quà.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày sau đây:

- + Ngày người cao tuổi Việt Nam;
- + Ngày Quốc tế người cao tuổi;
- + Tết Nguyên đán;
- + Sinh nhật của người cao tuổi.

Kinh phí thực hiện quy định tại Điều này do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn đóng góp của xã hội.

Khi người cao tuổi chết, người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi có trách nhiệm chính trong việc tổ chức tang lễ và mai táng cho người cao tuổi theo nghi thức trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; trường hợp người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này không có điều kiện tổ chức tang lễ và mai táng thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nơi người cao tuổi cư trú chủ trì phối hợp với Hội người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tang lễ và mai táng.

Khi người cao tuổi chết, cơ quan, tổ chức nơi người cao tuổi đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người cao tuổi, Hội người cao

tuổi, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức đoàn thể tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với gia đình người cao tuổi tổ chức tang lễ và mai táng.

- Phát huy vai trò người cao tuổi

Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý và phẩm chất tốt đẹp trong các hoạt động sau đây:

Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên;

Xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng đồng; tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người có đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng;

Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ;

Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật;

Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp;

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng;

Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội;

Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật;

Các hoạt động xã hội khác vì lợi ích của Tổ chức và nhân dân.

Nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để người cao tuổi phát huy vai trò phù hợp với khả năng của mình:

+ Tạo điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà người cao tuổi quan tâm;

+ Tạo điều kiện để người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến;

+ Ưu đãi về vốn tín dụng đối với người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo;

+ Biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc.

- Phụng dưỡng người cao tuổi

Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi người cao tuổi chết.

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi phải cùng nhau hợp tác trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.

- Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi;

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện.

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được hình thành từ các nguồn sau đây:

+ Trên tinh thần đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

+ Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các khoản thu hợp pháp khác.

+ Việc thành lập, hoạt động và quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Đảng Ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác chăm sóc người cao tuổi, tuy nhiên công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra vì tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao nên không thể phát huy tốt công tác xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã.

- Bộ máy triển khai thực hiện.

Về công tác người cao tuổi trên địa bàn xã gồm có: 1 hội người cao tuổi trong đó có (BCH hội gồm 09 người trong có 1 CT; 1 PCT hội) thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND xã.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về người cao tuổi.

Sáu tháng 1 lần Lãnh đạo UBND xã tổ chức kiểm tra công tác thu, chi, quản lý hội phí và nghe hội báo cáo kết quả hoạt động của hội, bên cạnh đó các đại biểu thảo luận, lắng nghe ý kiến của hội viên về thực hiện chế độ, chính sách cho NCT và quan tâm đến công tác vận động quỹ hàng năm để tạo nguồn lực chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Hàng năm hội luôn phối hợp với ngành chuyên môn thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT theo đúng quy định: tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà NCT. Trong nhiều năm qua trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại về chế độ, chính sách đối với NCT.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Hàng năm UBND xã tổ chức kiểm tra, giám sát tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết cuối năm, đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm kế tiếp.

5. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi

- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi;

Thực hiện theo quyết định số 2156/QĐ – TTg phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2023. Theo đó, chương trình đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể như sau.

1. Giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã đã thực hiện.

- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

- Hàng năm có 100% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau.

- 100% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng.

- 100% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội;

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát;

- 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật

2. Giai đoạn 2026-2030

- 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

- Hàng năm, khoảng 100% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau;

- 100% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng

- 100% người cao tuổi tâm thần nặng, người cao tuổi lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội;

- 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, dột nát;

- 100% người cao tuổi nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật

- Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

+ Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

+ Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi.

+ Trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

+ Phát huy vai trò người cao tuổi.

+ Trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

+ Phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi...

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI

Sau khi Luật Người cao tuổi (NCT) chính thức có hiệu lực (1/7/2010), đã có nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện công tác NCT được ban hành trong đó có Chương trình Hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Đòi

sống NCT ngày càng được chăm lo tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần; tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội ở địa phương góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm được vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác NCT từ cơ chế, chính sách, kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các cấp hội NCT, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng về công tác NCT, còn coi công tác này là trách nhiệm của Hội NCT...

Việc thành lập Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT tại xã còn gặp khó khăn do thủ tục và huy động nguồn quỹ ban đầu. Các chi hội thành lập quỹ chủ yếu do bản thân NCT tự đóng góp, chưa huy động được nguồn lực xã hội”.

Hội NCT là một hội đặc thù kinh phí phân bổ cho hội còn hạn chế nên trong công tác hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, Cần khẩn trương hoàng thiện cơ chế thành lập quỹ của hội người cao tuổi.

Đối với xã Ba Thành là một xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn vẫn chưa có điều kiện tiếp cận, tham gia các hoạt động xã hội, làm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ của nhà nước đối với NKT; điều kiện cơ sở vật chất chăm sóc NKT còn thiếu thốn và chưa bảo đảm nên nhiều đối tượng khuyết tật nặng, không nơi nương tựa chưa được tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn xã chưa có để người khuyết tật tiếp cận, di chuyển...

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGƯỜI CAO TUỔI

- Cần tiếp tục thực hiện, đồng thời rà soát và điều chỉnh nếu cần thiết các pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, như Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bình đẳng Giới, Pháp lệnh Dân số để bảo đảm giải quyết tốt hơn các vấn đề về người cao tuổi, cũng như có quy mô dân số hợp lý, hạn chế sự gia tăng tốc độ già hoá dân số.

- Cần xóa bỏ các rào cản về tuổi tác trong các chính sách, lưu ý tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường xã hội để đảm bảo người cao tuổi có thể tham gia vào hoạt động kinh tế và xã hội; phát triển dịch vụ cho người cao tuổi tại cộng đồng, các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi, đặc biệt câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau theo Quyết định 1533/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; trung tâm chăm sóc ban ngày, ngăn ngày tại cộng đồng.

- Cần tăng cường truyền thông, thay đổi nhận thức, tạo môi trường phù hợp với xã hội có nhiều người cao tuổi, thường xuyên tuyên truyền giáo dục giới trẻ, để xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực với người cao tuổi.

- Cần có các nghiên cứu đánh giá, tăng cường thu thập số liệu, thông tin về người cao tuổi và tác động của già hóa dân số để phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách, chương trình.

- Đẩy mạnh sự tham gia, phối hợp và tăng cường vai trò của các Bộ, ngành, đoàn thể, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và các bên liên quan khác trong bảo vệ quyền lợi của người cao tuổi.

Cần tiếp tục ủng hộ ban hành Công ước Quốc tế về Quyền của người cao tuổi nhằm có thêm một công cụ pháp lý để bảo vệ quyền của người cao tuổi.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Luật người cao tuổi và các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010-2023. Ủy ban nhân dân xã Ba Thành kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng LĐ TB&XH huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Minh Đôi